

Số: 127/2016/CV-VASEP
V/v áp thuế nhập khẩu 0% đối với mặt
hàng trứng Artemia

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được văn bản kiến nghị của Hiệp hội Tôm Bình Thuận và Cty TNHH Thông Thuận v/v tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp liên quan đến đề nghị áp thuế nhập khẩu 0% đối với sản phẩm trứng Artemia. Hiệp hội VASEP xin có ý kiến như sau:

Ngành tôm Việt Nam là ngành kinh tế chủ lực của đất nước, nằm trong Top 5 quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất tôm. Ngành tôm không chỉ thúc đẩy sản xuất và công ăn việc làm mà đặc biệt còn tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu **lớn 3-4 tỷ USD/năm** ở giai đoạn hiện nay. Sản phẩm trứng Artemia là sản phẩm đặc biệt không thể thiếu dùng làm thức ăn cho tôm giống, không dùng cho mục đích khác. Chất lượng và sức khỏe tôm giống quyết định đến **70%** thành công của sản xuất tôm.

Trong khi đó, việc phát triển Artemia trong nước hiện nay không thể đáp ứng được do không có điều kiện mở rộng sản xuất, giá thành cao nên việc áp dụng thuế nhập khẩu làm đòn bẩy phát triển hoặc bảo hộ sản xuất trong nước thực tế sẽ không có tác dụng mà chỉ làm cho người nuôi tôm phải mua Artemia với giá cao hơn. Việc áp thuế nhập khẩu Artemia 5% đem lại nguồn thu ngân sách là không đáng kể (khoảng 27 tỷ VNĐ như đánh giá của Bộ Tài chính) nhưng có thể tác động ngay & không tích cực đến chất lượng tôm giống hay chính là sức cạnh tranh của ngành.

Việc ngành tôm có được Artemia giá rẻ sẽ mang lại lợi ích to lớn, không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu thuế vì thực tế mỗi năm Việt Nam chỉ nhập khoảng 200 tấn, mà đã chiếm 90% nhu cầu Artemia trong nước (ngành tôm phụ thuộc 90% vào nhập khẩu trong suốt nhiều năm qua).

Bằng văn bản này, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét áp thuế nhập khẩu **0%** đối với trứng Artemia thay vì các mức 5% hay 3%.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính);
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**


Trương Đình Hòa